



# ข่าวรามคำแหง

•เป็นสื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา •รู้จักอกัษ ต้ใจศึกษา ขุษาพอบุน สนองคุณชาติ•

ชังพ้อม

ฉบับที่ ๕๒  
ปีที่ ๑๙

■ วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓  
ราคา ๗๕ สตางค์

ม.ร.0601.033.0332/2533.19.42[001-012]

## ม.ร.รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ปีการศึกษา 2533

- **จำหน่ายใบสมัคร** 2 มี.ค.-21 เม.ย. 33 (ที่ ม.ร.) 2-30 มี.ค. 33 (ทาง ปณ.)
  - **รับสมัคร** 19-21 เม.ย. 33 ณ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สวป. ชั้น 3
- สาขาวิชาที่เปิดสอน ภูมิศาสตร์ เกมประยุกต์ รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์  
สอบตามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สวป. ชั้น 3 โทร. 3180856-7

■ พบอาจารย์ผู้สอน MA 113... หน้า 3 ■ สนทนาเรื่องบัณฑิตศึกษา... หน้า 5 ■ ชงคำตอบวิชา LA 307, LA 309 หน้า 8

### ม.ร.เชิญ 'มีชัย' ร่วมด้านภัยเอชไอวี จัดโครงการเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชน

ด้วยความตระหนักถึงภัยอันตรายของโรคเอดส์ ซึ่งวงการแพทย์ยังค้นไม่พบวิธีรักษาให้หายได้ในขณะนี้ ประกอบกับอัตราผู้ป่วยด้วยโรคเอดส์สูงขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงมีโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเอดส์ แก่บุคลากร นักศึกษา และชุมชน โดยได้รับความสนับสนุนจากสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ซึ่งมี นายมีชัย วีระไวทยะ เป็นเลขาธิการสมาคมและรับเป็นที่ปรึกษาของโครงการนี้ด้วย

อ่านต่อหน้า 12



กัทัญคุณากรภวโย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัยยงศักดิ์ ปาณิกบุตร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2533 ณ สนามกีฬา ม.ร. จัดโดยคณะกรรมการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการบุคลากร ม.ร. จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2533



ชี้แจงนโยบายแผนฯ 7 ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ม.ร. จัดประชุมชี้แจง เรื่อง "นโยบายและเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539)" เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2533 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักหอสมุดกลาง เพื่อชี้แจงนโยบายดังกล่าวแก่ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการวางแผนให้ส่วนราชการต่างๆ ของ ม.ร.สามารถนำวัตถุประสงค์ นโยบาย มาตรการ และเป้าหมายของแผนฯ 7 ไปจัดทำแผนฯ 7 อย่างสอดคล้องกับนโยบายทบวงฯ

### ม.ร. จัดอบรมหลักสูตร "ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ" 12 มี.ค.-18 พ.ค. 33 รวม 100 ชั่วโมง

คณะกรรมการโครงการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน ร่วมกับภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ ม.ร. จัดโครงการอบรมหลักสูตร "ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ" แก่ผู้ที่ทำงานในวงการธุรกิจ หรือมุ่งที่จะเข้าสู่วงงานธุรกิจ ซึ่งมีพื้นฐานความรู้ระดับอนุปริญญาขึ้นไป ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม - 18 พฤษภาคม 2533 (เฉพาะจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-20.00 น. รวม 100 ชั่วโมง) ณ อาคารที่ทำการคณะมนุษยศาสตร์

อ่านต่อหน้า 12

### รายชื่อกรรมการสภาอาจารย์ ม.ร.

สภาอาจารย์ ม.ร. ได้มีการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาอาจารย์ และที่ประชุมสภาอาจารย์ได้เลือกตั้งประธานสภาอาจารย์ และรองประธานสภาอาจารย์ รวมทั้งประธานอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ดังนี้

1. ผศ.ดร.ขวัญชัย สันตสว่าง	ประธานกรรมการ
2. ผศ.ภาคินี อัครมงคล	รองประธานสภาอาจารย์ คนที่ 1
3. อ.วิรัตน์ แตนราช	รองประธานสภาอาจารย์ คนที่ 2
4. อ.เอกสิทธิ์ จ้องเพชร	กรรมการ (เหรียญกษาปณ์)
5. รศ.นรินทร์ บุญชู	กรรมการ (ประธานอนุกรรมการกิจกรรมฝ่ายวิชาการ)
6. รศ.นิมิตร ชินเครือ	กรรมการ (ประธานอนุกรรมการกิจกรรมฝ่ายศิลปวัฒนธรรม)

อ่านต่อหน้า 12

### สรรหา กก.สภาผู้ทรงคุณวุฒิ

สภาอาจารย์ ม.ร. จะดำเนินการหยั่งเสียงเพื่อสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ราย (แทน รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต รศ.ดร.จุฬา เทียนไทย ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว) ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2533 เวลา 09.00-15.00 น. ณ สำนักงานสภาอาจารย์ โดยเปิดรับผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหา ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2533 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2533 และแถลงนโยบายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2533 เวลา 10.00 น.

สภาอาจารย์ขอเชิญชวนคณาจารย์ใช้สิทธิหยั่งเสียงสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิครั้งนี้ตามวันเวลาดังกล่าว

### บส.ลงทะเบียนภาค 2 179,379 คน

การลงทะเบียนเรียนของภาค 2/2532 เมื่อวันที่ 10-19 มกราคม ที่ผ่านมา มีนักศึกษาใช้สิทธิลงทะเบียน จำนวน 179,379 คน เป็นการลงทะเบียนเรียนที่ ม.ร. 176,819 คน และลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ 2,560 คน

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนที่ ม.ร. แยกรายละเอียดตามคณะได้ ดังนี้

คณะนิติศาสตร์	40,989 คน
คณะบริหารธุรกิจ	71,442 คน
คณะมนุษยศาสตร์	10,419 คน
คณะศึกษาศาสตร์	7,251 คน
คณะวิทยาศาสตร์	17,226 คน

อ่านต่อหน้า 12

### ทบทวน กำหนดนโยบายรับน้องใหม่และประชุมเชียร์

ข่าวจากกองกิจการนักศึกษา ม.ร. แจ้งว่า ทบวงมหาวิทยาลัยได้ประกาศแนวนโยบายในการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ เพื่อให้สถาบันการศึกษาต่างๆ ถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ควรมิวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ จัดเพื่อเป็นประเพณีที่ดีงาม กับจัดเพื่อหล่อหลอมความเป็นสถาบัน โดยปลูกฝังและเสริมสร้างระบบความเป็นพี่น้อง ระเบียบวินัย และความสามัคคี นำใจและช่วยเหลือแนะนำรุ่นน้อง
2. การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ เป็นประเพณีนิยมตามวัฒนธรรมไทยอันดีงาม อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องรับผิดชอบกำกับดูแลให้คำปรึกษา แนะนำให้การจัดกิจกรรมมีลักษณะเป็นการสร้างสรรค์และเสริมสร้างพัฒนานักศึกษาโดย

อ่านต่อหน้า 12



### รามฯ ร่วม 'มีชัย' ด้านภัยเอดส์



เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2533 นายมีชัย วีระไวทยะ เลขาธิการสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ได้มาเยี่ยมมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในฐานะที่เป็นบัณฑิตกิตติมศักดิ์รุ่นล่าสุดของ ม.ร. (สาขาการประชาสัมพันธ์) โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อร่วมหารือในโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเอดส์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาของโครงการนี้

"ข่าวรามคำแหง" มีโอกาสช่วงสั้นๆ สนทนากับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ท่านนี้ เพื่อขอทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับ ม.ร. และแนวคิดเรื่องโรคเอดส์

● ท่านมีความคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหงอย่างไรบ้าง

นายมีชัย วีระไวทยะ ผมเองนั้นต้องถือว่าเป็นน้องใหม่สุดของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับ ผมเคยมาที่นี่ตั้งแต่มีงานแสดงสินค้า แล้วก็ได้ผ่านไปผ่านมาอยู่เสมอจนเห็นความเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง วันนี้ก็เป็นวันแรกที่มีโอกาสเข้ามาดูเกือบจะทุกจุด ผมเห็นว่ารามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยที่มีประชากรจำนวนมาก และเท่าที่ผมได้ติดตามซักถามคนรู้จักนั้น เขาก็มีความพอใจในความวิริยะ อุตสาหะ ของผู้ที่จบไปจากรามฯ ผมเองก็เคยทำงานกับผู้ที่จบจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ก็ขอให้กำลังใจและขอให้ช่วยกันวางแผนว่าเราจะมาพัฒนาให้สถาบันซึ่งมีความสำคัญในชีวิตของเรานั้นดีขึ้นอย่างไรบ้าง ผมเองก็คงจะได้มีโอกาสมาร่วมทั้งกับอาจารย์และนักศึกษาในเรื่องนี้ต่อไปในอนาคตนะครับ

● ในฐานะที่ท่านเป็นที่ปรึกษาโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเอดส์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วยนั้น ขอทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้

นายมีชัย วีระไวทยะ ผมต้องขอเรียนว่าในขณะที่สิ่งที่ทำให้ผมท้อใจมากที่สุด ซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบความท้อใจในวันนี้กับเมื่อสมัยก่อน ก็ต้องถือว่าเป็นความท้อใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เพราะว่าประเทศเรากำลังประสบปัญหาที่เราไม่เคยประสบมาก่อนเลยนะครับ และเป็นภัยอันตรายอย่างใหญ่หลวงก็คือ ปัญหาเรื่องโรคเอดส์ขณะนี้ไม่มีวัคซีนป้องกัน ไม่มียารักษา เป็นแล้วตายอย่างเดียว เดิมทีโรคนี้เริ่มในกลุ่มชายซึ่งเป็นกลุ่มเล็ก จากนั้น

ก็ได้ขยายเข้าไปในกลุ่มผู้ขายเสฟติคที่ฉีดเข้าเส้น แต่บัดนี้ได้กระจายออกไปอย่างรวดเร็วไปสู่ผู้ซึ่งเป็นคนธรรมดาๆ นี่เอง คือเป็นเรื่องเพศสัมพันธ์ระหว่างชายไปสูหญิง แล้วก็หญิงไปสูชาย ด้วยสถิติที่น่าตกใจ บางแห่งเพิ่มถึงปีละ 4 เท่าตัว เช่นกลุ่มผู้ให้เลือด นอกจากนี้ในกลุ่มโสเภณีที่ราคาต่ำนั้น อย่างเช่นในจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้สูงถึง 72% ที่ฉีดเชื้อเอดส์แล้ว และเราก็เชื่อว่าจังหวัดอื่นๆ ก็คงจะใกล้เคียงกัน ผู้ซึ่งเสี่ยงมากที่สุดก็คือ นักเรียน นักศึกษา ชาวบ้าน แรงงานทุกคน และขณะนี้แม้บ้านก็กำลังต้องเสี่ยง เพราะว่าสามีไปเที่ยวชุกชุก แล้วก็นำเชื้อเอดส์กลับมาติด ในที่สุดถ้าถึงท้องก็จะติดแก่ลูกด้วย

ผมเห็นว่าสิ่งที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำลังจะเริ่มทำโดยการให้ความรู้แก่ทุกคนในรอบรั้วรามฯ ไม่ว่าจะ เป็นอาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือนักศึกษานั้นเป็นสิ่งที่ดี และเป็นประโยชน์ยิ่งต่อสังคม ผมคิดว่าการให้เงินเดือน หรือให้ปริญญาเพียงอย่างเดียวมันยังไม่เพียงพอ จะต้องให้สิ่งที่ช่วยประกันชีวิตเขาด้วย คือความรู้เรื่องโรคเอดส์ว่าคิดได้อย่างไร ป้องกันได้อย่างไร เราจะได้ปลอดภัยจากโรคเอดส์ ผมเข้าใจว่าคณะกรรมการที่ดำเนินการเรื่องนี้ของ ม.ร. จะได้มีการหารือกัน โดยให้ทั้งอาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการรับความรู้และเผยแพร่ต่อไปตามจุดต่างๆ อาจจะเป็นตามศูนย์ที่ฝึกนักศึกษา ภายใต้มหาวิทยาลัย และในที่สุดเราต้องมีความรับผิดชอบต่อกายนอกรอบรั้วรามฯ ด้วย เพราะว่าเราจำเป็นต้องให้ความรู้เพื่อประกันชีวิตพวกเขาไว้เองครับ

## สรุปข่าวประชาสัมพันธ์

ลูบอบลับตา

● จัดประชุมระดับโลก แก้ปัญหาการไม่รู้หนังสือ 5-9 มี.ค. 33 ที่เมืองพัทลุง คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคม 2533 ณ หาดจอมเทียน เมืองพัทลุง จะมีการจัดประชุมระดับโลก เรื่องการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการไม่รู้หนังสือ ซึ่งจากการสำรวจพบว่าประชากรเกือบ 1,000 ล้านคน หรือ 1 ใน 5 ของประชากรโลกเป็นผู้ไม่รู้หนังสือ การจัดประชุมครั้งนี้มีหน่วยงานที่ให้ความสนับสนุน คือ โครงการเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) องค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) กองทุนเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) และธนาคารโลก

■ สอบเข้ามหาวิทยาลัย ปีนี้รับได้เพียง 22,724 คน ศ.ดร.วิจิตร ศรีสุวาน ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า โรงเรียนในสวนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ที่ได้สมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัยล่วงหน้า 29,612 ราย ส่วนยอดรวมที่รับได้ในปี 2533 จำนวน 22,724 คน ซึ่งรับเพิ่มจากปีที่แล้ว 4,093 คน โดยรับเพิ่มเพราะโครงการเร่งรัดผลิตวิศวกรในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 160 คน, ธรรมศาสตร์ 100 คน, มหิดล 80 คน, สงขลานครินทร์ 90 คน และสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอีก 9 แห่ง เข้าร่วมสอบคัดเลือก

■ เผยมีผู้ติดเชื้อเอดส์ทั่วประเทศ 14,257 คน น.พ.ธีระ รามสูต อธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อเอดส์เพิ่มขึ้น 35 ราย (ยังมีชีวิต 11 คน) ผู้มีอาการสัมพันธ์กับเอดส์หรือเอดส์อย่างอ่อน 106 ราย ติดเชื้อแต่ยังไม่มีอาการ 14,116 ราย สรุปแล้วทั่วประเทศ ติดเชื้อเอดส์ทั้งมีและไม่มีอาการ 14,257 ราย (ยังมีชีวิต 14,130 ราย)

สำหรับการรณรงค์หากเป็นไปได้ตามแผนป้องกันเมื่อสิ้นปี 2534 จะมีผู้ติดเชื้อเอดส์ไม่เกิน 24,000 ราย

### เตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจการรัฐสภา

นายธานี ศักดิ์เศรษฐ์ สสนครศรีธรรมราช พรรคเอกภาพ ในฐานะโฆษกคณะกรรมการการปกครองสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาได้มีสมาชิกรัฐสภา (สมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) ได้กระทำผิด แต่รัฐสภาไม่มีอำนาจตรวจสอบได้ คณะกรรมาธิการ จึงเตรียมที่จะจัดตั้ง คณะกรรมการตรวจการรัฐสภา โดยมีหน้าที่ตรวจสอบ สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการการเมือง ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง เพราะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.) มีหน้าที่ตรวจสอบเฉพาะข้าราชการที่สงสัยว่าทำผิดเท่านั้น ดังนั้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการการปกครองของสภาผู้แทนราษฎรจึงได้จัดสัมมนา เพื่อหาข้อสรุปในการตั้งคณะกรรมการตรวจการรัฐสภา ณ สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา

■ ประชุมสภาท.ช.ชุดใหม่ แล้ว 2 ครั้ง นับตั้งแต่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2533 ได้มีการประชุมสภาฯ แล้ว 2 ครั้ง คือ 1. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2533 เพื่อเลือกสมาชิกสภาท.ช. ให้ดำรงตำแหน่งในสภากรุงเทพมหานคร ดังนั้น นายประเสริฐ เกศมพันธ์ สมาชิกสภาท.ช.จากเขตดอนเมือง (พรรคพลังธรรม) เป็น ประธานสภากรุงเทพมหานคร, นายธรรมรัตน์ นาคสุริยะ สมาชิกสภาท.ช. จากเขตลาดพร้าว (พรรคพลังธรรม) เป็น รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง, นายไพฑูริย์ อิศระเสรีพงษ์ สมาชิกสภาท.ช. จากเขตหนองจอก (พรรคประชาธิปไตย) เป็น รองประธานสภากรุงเทพมหานครคนที่สอง 2. เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2533 เพื่อรับหลักการร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องขยายวงเงินสะสมให้ผู้ว่าฯ กทม. มีอำนาจอนุมัติเงินสะสมได้ไม่เกิน 5 ล้านบาท (จากเดิมไม่เกิน 4 ล้านบาท) เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่กทม.รับผิดชอบ โดยที่ประชุมสภาท.ช.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญจำนวน 11 คน เพื่อพิจารณาในรายละเอียดขั้นกรรมาธิการ ก่อนขอความเห็นชอบอนุมัติจากสภาท.ช.อีกครั้งหนึ่ง



อภิปราย คณะมนุษยศาสตร์ ม.ร. จัดอภิปรายเรื่อง "จะหางานทำได้อย่างไร" โดยมี อ.สุวรรณี วัฒนกุล อ.ไชยพร เมฆฉาย นายนิกร พุฒศรี เป็นวิทยากร และ รศ.ภุชงค์ บุญทิพย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2533 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์

### สาธิต ม.ร. ขอเชิญร่วมงาน "วันปิดภาคเรียน"

รวมหมู่ผู้ปกครอง-ครู-ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหง และคณะกรรมการประจำโรงเรียน จะจัดงาน "สังสรรค์วันปิดภาคเรียน'32" ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2533 เวลา 18.30-23.00 น. ณ สนามบาสเกตบอลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง ครู อาจารย์ นักเรียน และศิษย์เก่า และเพื่อหารายได้ปรับปรุง-ก่อสร้างอาคารเรียน ตลอดจนเพื่อขอบคุณนักกีฬาสาธิตสามัคคี

ในงานจะมีการแสดงของนักเรียน ศิษย์เก่า และคณาจารย์ และรับประทานอาหารร่วมกัน

ขอเชิญชวนคณาจารย์-เจ้าหน้าที่ ม.ร. ผู้ปกครองและศิษย์เก่าทุกท่าน ร่วมงานสังสรรค์วันปิดภาคเรียน โดยซื้อบัตรได้ที่ ฝ่ายกิจการนักเรียน สท.ม.ร. (บัตรละ 150 บาท หรือโต๊ะละ 1,500 บาท)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 3180864 หรือ 3180867-85 ต่อ 270

ประชาสัมพันธ์ สท.ม.ร.

อนึ่ง สมาชิกสภากรุงเทพมหานครชุดปัจจุบันมีจำนวน 57 คน จาก 36 เขตปกครอง ประกอบด้วย พรรคพลังธรรม 50 คน พรรคประชาธิปไตย 6 คน และพรรคประชาธิปัตย์ 1 คน



# ภาพอาจารย์ผู้สอน

## พบอาจารย์ผู้สอนวิชา MA 113

"ข่าวรวมคำแหง" ฉบับนี้ ขอนำนักศึกษาไปพบกับ อาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชา MA 113 (แคลคูลัส 1) ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคมย์ รื่นรมย์ และรองศาสตราจารย์ สมชาย สุทธิขาว จากคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบ ในการสอนภาคที่ 2/2533 นี้ ฉบับนี้จะขอนำนักศึกษาไปพบกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคมย์ รื่นรมย์ ดังนี้



ผศ.นิคมย์ รื่นรมย์



รศ.สมชาย สุทธิขาว

■ **ขอทราบ วัตถุประสงค์ของการเรียนวิชา MA 113**  
 ผศ.นิคมย์ เพื่อให้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาของวิชาแคลคูลัส ตลอดจนเห็นแนวทางการประยุกต์ของวิชาในด้านธุรกิจหรือเศรษฐศาสตร์ เช่น วิธีการหาประโยชน์สูงสุดทางธุรกิจด้านการผลิต การขนส่ง การวางนโยบาย และการวิเคราะห์เชิงเพิ่มในเศรษฐศาสตร์

### ■ **ขอทราบเนื้อหาวิชาโดยสรุป**

ผศ.นิคมย์ เริ่มแรกด้วยการนำเสนอแนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเซต การดำเนินการในเซต ระบบจำนวนจริง ๆ และคุณสมบัติต่าง ๆ ของจำนวนจริง ระบบพิกัดฉากและกราฟ สมการเส้นตรง ฟังก์ชัน พหุนามของฟังก์ชัน การประยุกต์ สมการอุปสงค์ และอุปทาน

จากนั้นก็นำเสนอรายละเอียดเรื่องของลิมิต และความต่อเนื่อง ซึ่งมีความสำคัญมาก แล้วต่อยอดอนุพันธ์ และการประยุกต์ของอนุพันธ์ ในด้านที่เกี่ยวข้องกับอัตราการเปลี่ยนแปลง การหาค่าต่ำสุด-สูงสุด พร้อมทั้งแทรกแนวความคิดที่สำคัญของอนุพันธ์ที่นำไปใช้ในทางธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ด้วย

### ■ **ขอคำแนะนำที่จะเรียนวิชานี้ให้ได้ผลดี**

ผศ.นิคมย์ อาจจะเริ่มได้ด้วยการสร้างแรงจูงใจหรือสร้างความรู้สึกในเชิงสร้างสรรค์ นั่นคือ วิชานี้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา เพราะอย่างน้อยที่สุดก็ช่วยให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดและเรียนรู้การใช้ความคิดให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนอย่างมีเหตุผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน ซึ่งความเจริญเหล่านี้ต้องใช้คณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานที่สำคัญ นอกจากนั้นวิชานี้สามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจได้ง่าย ถ้านักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ เมื่อนักศึกษาเห็นด้วยว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เรียนรู้ได้ และมีประโยชน์ การเรียนวิชานี้เพื่อให้ได้ผลดีก็มาจากการฝึกหัด และฝึกฝนทำแบบฝึกหัดจนเกิดความชำนาญ และได้ความสำเร็จในที่สุด

การอธิบายข้างต้นอาจจะเห็นได้ชัดเจนขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ว่ายนํ้าไม่เป็นและต้องการว่ายนํ้าเป็น ความประสงค์ที่ต้องการว่ายนํ้าให้เป็นอาจเป็นเพราะเห็นว่าเมื่อว่ายนํ้าเป็นแล้วจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น แสดงว่าผู้ต้องการว่ายนํ้าเป็นมีทัศนคติที่ดีต่อการว่ายนํ้า เห็นประโยชน์จากการว่ายนํ้า จึงเริ่มลงมือหัดว่ายนํ้าอย่างจริงจังจึงจะได้รับผลดี ในขณะที่ฝึกหัดอาจมีปัญหา ก็สอบถามจากผู้รู้หรือครูผู้ฝึกหัดได้ ในที่สุดผู้ว่ายนํ้าไม่เป็นก็ว่ายนํ้าเป็น เพราะเห็นประโยชน์ แล้วลงมือทำ

■ **ขอคำแนะนำวิธีการเตรียมตัวสอบวิชา MA 113**  
 ผศ.นิคมย์ สำหรับเรื่องการเตรียมตัวสอบคิดว่า โดยทั่วไปนักศึกษาที่มีวิธีการของตนเองที่ดีและเหมาะสมอยู่แล้ว ถ้าจะมีคำแนะนำมาเสนอบ้างก็คือ เรื่องของเนื้อหากระบวนวิชา MA 113 ที่มีอยู่ 4 บท (ประมาณ 31 หัวข้อ) นักศึกษาควรเรียนรู้และทำความเข้าใจให้ได้มากกว่าสองบทขึ้นไป นอกจากนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจให้อยู่ในสภาพดีเป็นปกติ การดูหนังสือและการทำแบบฝึกหัดเพื่อเตรียมสอบ ควรมีลักษณะค่อยทำค่อย

ไป มีการจดหัวข้อหรือสูตรสำคัญไว้ เพื่อหยิบมกทบทวนความจำได้ มีการพักผ่อนตามสมควรก่อนหน้าวันเข้าสอบ และเข้าสอบด้วยความเชื่อมั่นว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ศึกษา เรียนรู้ และฝึกหัดทบทวนจนมีความรู้และความเข้าใจเกินกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อหาวิชาอย่างแน่นอน ดังนั้นต้องทำข้อสอบได้เกรด G หรือ P เพราะได้ฝึกหัดทำมาจนชำนาญแล้ว

เพื่อให้ให้นักศึกษาได้เห็นภาพ ข้อสอบทั้งหลายทั้งปวงก็มาจากสิ่งทีนักศึกษาได้เรียนรู้แล้วในหนังสือนั่นเอง ขอยกตัวอย่างข้อสอบในเทอมที่ผ่านมาดังนี้

### ตัวอย่างข้อสอบ

- จงหา (3, 7)  $\cap$  [2, 5]
- จงหารากของสมการ  $2 < 5 - 3x < 11$ 
  - (-1, 2)
  - (-2, 1)
  - (-3, -6)
  - (-3, 6)
- $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x+1} - 1 =$ 
  - $\frac{1}{3}$
  - 0
  - $\infty$
  - 3
- สมการของเส้นสัมผัสโค้ง  $y = \frac{1}{8}x^3$  ที่จุด (4, 8) คือข้อใด
  - $y = 6x - 16$
  - $y = 4x - 12$
  - $y = 2x - 6$
  - $y = 3x - 8$
  - ถ้า  $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$  ค่าของ  $\frac{dy}{dx}$  เท่ากับข้อใด
    - $-\frac{y}{\sqrt{x}}$
    - $\frac{1}{\sqrt{x}}$
    - $-\frac{1}{\sqrt{y}}$
    - $\frac{y}{\sqrt{x}}$
- กำหนดให้  $f(x) = (x-2)^{1/3}$  จงหาว่าฟังก์ชันเป็นกราฟแบบเว้าหงายเมื่อ  $x$  มีค่าเท่าใด
  - $x > 2$
  - $x < 2$
  - $x = 2$
  - $x = 0$

### ■ **แนวการวัดผลของวิชานี้มีลักษณะอย่างไร**

ผศ.นิคมย์ การวัดผลของวิชานี้ใช้ข้อสอบแบบปรนัยจำนวน 60 ข้อ แต่ละข้อมี 4 ตัวเลือก

■ **อาจารย์มีอะไรจะฝากถึงนักศึกษาที่เรียนวิชานี้**  
 ผศ.นิคมย์ นักศึกษาทุกคนสามารถเข้าสอบวิชานี้แล้วทำข้อสอบให้ได้เกรด G หรือ P ทุกคน เพราะนักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงชื่อ ดร.แมกซ์เวลล์มอลท์ กล่าวไว้ว่า "ทุกคนมีสัญชาตญาณที่นำความสำเร็จมาให้" ข้อสำคัญคือต้องสามารถกระตุ้นและนำออกมาใช้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ทำให้เกิดกลไกซึ่งเหมือนมีมือยื่นออกไปคว้าความสำเร็จมาได้ ปัจจัยที่ประกอบกันเป็นผลที่ทำให้ไปสู่ความสำเร็จคือ

## ชมเชยนักศึกษา

นายวิระ พลับเจ็ดนิ้ว ได้มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยเพื่อขอบคุณและชมเชยการกระทำที่แสดงถึงความมีน้ำใจของ น.ส.ชะอ้อน แก้วมณี นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งเก็บกระเป๋าเงินพร้อมเอกสารสำคัญของ น.ส.สินัญญาได้บนรถประจำทางสาย 60 และได้ติดต่อเพื่อให้เจ้าของไปรับกระเป๋าเงินพร้อมเอกสารคืนเรียบร้อยแล้ว

ด้วยความชื่นชมต่อการกระทำครั้งนี้ นายวิระ พลับเจ็ดนิ้ว จึงได้มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยเพื่อชมเชยความประพฤติที่งดงามของ น.ส.ชะอ้อน แก้วมณี ให้ทราบทั่วกัน

## รายงานผลสอบ

"ข่าวรวมคำแหง" ได้ติดตามผลการสอบซ่อมของภาค 1 ปีการศึกษา 2532 ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากงานทะเบียนของทุกคณะ สำหรับผลสอบที่ประกาศภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2533 มีดังนี้

คณะบริหารธุรกิจ	
AC 304	MK 308 MK 402 MK 404
คณะมนุษยศาสตร์	
AN 113	AN 278 EN 291 EN 338 EN 370 FR 202 FR 357
FR 401	GN 202 GN 231 GN 253 GN 316 GN 372 GN 401
GN 433	GN 455 HI 333 HI 341 HI 347 HI 352 HI 353 HI 381
HI 382	HI 383 HI 405 HI 411 HI 443 HI 451 HI 453 HI 454
HI 455	HI 481 HI 482 HI 383 HI 405 HI 411 HI 443 HI 451
HI 453	HI 454 HI 455 HI 481 HI 482 HI 383 HI 405 HI 411
HI 433	HI 451 HI 453 HI 454 HI 455 HI 481 HI 482 HI 486
JA 101	JA 102 JA 202 LB 251 LB 281 LB 350 LB 353 LB 354
LB 363	LB 365 LB 366 LB 370 LB 377 LB 413 LB 475 LB 585
LB 587	LI 363 MC 333 PL 201 PL 313 PL 233 PL 241 PL 332
PL 338	PL 414 PL 424 PL 434 PL 435 RS 201 SN 201 SK 201
SO 291	SO 335 SO 374 SO 378 SO 387 SO 433 TH 233
TH 256	TH 323 TH 348 TH 351 TH 431 TH 453 TH 454
TH 455	
คณะรัฐศาสตร์	
PS 202	PS 219 PS 293 PS 332 PS 340 PS 390 PS 403
PS 405	PS 431 PS 436 PS 445 PS 446 PS 450
คณะเศรษฐศาสตร์	
EC 305	EC 371 EC 404 EC 481 EC 417 EC 473 EC 475

- กำหนดเป้าหมายหรือทิศทางที่ต้องการ ระวังใหม่เอี่ยมวังนุ่สบายไม่มีประโยชน์ ถ้าไม่มีถนนให้วิ่ง
- มุ่งมั่นในเป้าหมายอย่างแน่วแน่ ทั้งนี้เพราะไม่มีสิ่งทีแน่นอนในชีวิต การวางแผนจะทำไว้อย่างดีเพียงไร แต่ผลทีเกิดขึ้นในอนาคตกำหนดทีแน่นอนไม่ได้ การมุ่งมั่นในเป้าหมายจึงมีความสำคัญมาก
- ชื่นชมและนับถือตนเอง หัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ก็คือ การรู้สึกว่าตนเองมีความดีและมีคุณค่า ความสำเร็จย่อมไม่มีความหมาย เมื่อขาดความชื่นชมและนับถือตนเอง
- เชื่อมั่นในตัวเอง ความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นผลพวงทีเกิดมาจากความสำเร็จ คนเราเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองเมือคิดถึงความสำเร็จทีได้รับในอดีต ความจริงชีวิตมีทั้งความสำเร็จและความล้มเหลว แต่การคิดถึงความสำเร็จเท่านั้น จะช่วยทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง ส่วนความล้มเหลวเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการเรียนรู้และการแก้ไขอย่าไปผูกยึดกับความล้มเหลวให้เกิดความทุกข์หรือความโศกเศร้าในชีวิต
- ยอมรับความเป็นตัวของตัวเอง ไม่มีใครเกิดมกดีหรือสมบูรณ์พร้อมทุกอย่าง สิ่งทีผิดพลาดเป็นเพียงวันหนึ่งของชีวิตของแต่ละคนอย่าเสียใจไม่ว่าจะปลุกได้ (น.ส.ชะอ้อน แก้วมณี)







# สนทนาเรื่องบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2533 แล้ว โดยจะเริ่มจำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2533 เป็นต้นไป การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของ ม.ร. ได้ได้รับความสนใจผู้ประสงค์จะศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก "ข่าวรวมคำแหง" จึงได้สนทนากับผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษาแต่ละคณะที่เปิดสอนปริญญาโทในขณะนี้ เพื่อขอทราบถึงรายละเอียดการจัดการเรียนการสอน

ของคณะฯ รวมทั้งคำแนะนำสำหรับผู้สนใจจะสมัครเข้าศึกษาต่อ

สำหรับฉบับนี้ ขอเชิญพบกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล ราชภัณฑจารักษ์ ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์



ร.ศ.สุรพล ราชภัณฑจารักษ์  
ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์

## ● การจัดการศึกษาในระดับปริญญาโทของคณะรัฐศาสตร์ มีเป้าหมายหลักอย่างไร

ร.ศ.สุรพล คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ดำเนินการสอนในระดับปริญญาตรีในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขารัฐศาสตร์) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 ต่อมาได้จัดทำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์ (ศศ.บ.) เมื่อ พ.ศ. 2531 ซึ่งเป็นปีที่ได้รับอนุมัติจากทบวงฯ โดยมีคณะรัฐศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย คือ เพื่อเน้นเสริมสร้างและพัฒนาวิชา รัฐศาสตร์ในแง่วิชาการและในแง่ประยุกต์ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ

1. วัตถุประสงค์เชิงวิชาการ : เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชา รัฐศาสตร์ โดยเน้นการนำทฤษฎีและแนวความคิดเชิงรัฐศาสตร์มาเป็นแนวทางในการอธิบาย และวิเคราะห์ปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
2. วัตถุประสงค์เชิงบริหาร : เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพทางรัฐศาสตร์ โดยเสริมสร้างความรู้ประยุกต์ในแง่นโยบายและการบริหารงาน รวมทั้งให้ผู้ศึกษาได้เรียนรู้ เข้าใจ และมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาทางการเมืองการปกครอง
3. วัตถุประสงค์เชิงบริการ : เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางวิชาการในแง่การเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ และแนวทางในการพัฒนาสังคม

● คณะรัฐศาสตร์เปิดรับนักศึกษาปริญญาโทมาแล้ว 2 รุ่น มีนักศึกษากี่คนเท่าไร ส่วนใหญ่ทำงานหรือยัง?

ร.ศ.สุรพล หลักสูตรนี้ได้เปิดสอนในภาคพิเศษ และภาค 1 ปีการศึกษา 2532 มีจำนวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2532 ได้เปิดรับรุ่น 1 (พิเศษ) เมื่อเดือน มีนาคม 2532 และรุ่น 1 (ปกติ) เมื่อเดือน มิถุนายน 2532 จึงนับว่า นักศึกษารุ่นแรกของคณะรัฐศาสตร์นั้นมีจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 80 คน คือ รุ่นละ 40 คน ซึ่งส่วนใหญ่ของนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาคือผู้ที่ไม่มีหน้าที่การงานเกือบทั้งหมดทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน เนื่องจากปริญญาโทบัณฑิตศึกษาของคณะฯ นั้น ได้เน้นในแง่การสร้างความรู้ประยุกต์ในแง่นโยบายและการบริหารงาน ดังนั้นจึงได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่เข้ารับการศึกษาคืออย่างกว้าง ไม่ว่าจะเป็นสาขาสังคมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

## ● อาจารย์มีข้อเสนอแนะสำหรับผู้สนใจจะสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทของคณะรัฐศาสตร์อย่างไรบ้าง

ร.ศ.สุรพล การเตรียมตัว ของผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาต่อคือ

ผู้สมัครจะต้องมีความรู้ทางทฤษฎีอย่างกว้าง ๆ ทางรัฐศาสตร์ มีความเข้าใจสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพการเมืองในอดีตและปัจจุบันดีพอที่จะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

อีกประการหนึ่ง นักศึกษาจะต้องมีความรู้และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนา นโยบายของรัฐ และกลไกการทำงานของรัฐบาลในระดับมหภาคสามารถเชื่อมโยงแนวทางทฤษฎีจากสภาพการเมืองไทยเป็นองค์



ร.ศ.อภิชาติ สุขชาราญ  
ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาเคมีประยุกต์

## ● อยากทราบจุดมุ่งหมายหลักในการผลิตมหาบัณฑิตทางเคมีประยุกต์ เน้นออกไปทำงานในลักษณะอย่างไร

ร.ศ.อภิชาติ ก่อนตอบคำถามนี้ ผมอยากขอเรียนให้ทราบก่อนว่า หลักสูตรในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเคมี มี 2 แนวทางใหญ่ ๆ แนวทางแรก เน้นการศึกษาเนื้อหาเฉพาะทางเคมี เช่น เคมีวิเคราะห์ เคมีอินทรีย์ ฯลฯ แนวทางที่สองเน้นการนำความรู้เฉพาะทางเคมีไปประยุกต์ใช้ เช่น เคมีโพลีเมอร์ เคมีอาหาร หลักสูตรสองแนวทางนี้มีข้อดีคือ มีความเฉพาะสูง และเจาะลึกในสาขาเฉพาะ แต่หลักสูตรแนวทางแรกมักจะไม่คำนึงถึงการนำไปประยุกต์ใช้ เช่น ในทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม เป็นต้น ส่วนหลักสูตรแนวทางที่สองมักเน้นการประยุกต์ใช้มากกว่าด้านเนื้อหาทางทฤษฎี เมื่อจะต้องทำงานด้าน "ประยุกต์" ด้านอื่นบางครั้งอาจขาดความรู้พื้นฐานทางทฤษฎี

จากจุดอ่อนของหลักสูตร 2 แนวทางนี้ ก็อาจกล่าวได้ว่าเป็นที่มาของหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเคมีประยุกต์ คือเนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วยกระบวนการวิจัยระดับกระบวนการเลือก และวิทยานิพนธ์ กระบวนการวิจัยประกอบด้วยเนื้อหาทางเคมีเป็นส่วนใหญ่ เป็นความรู้หลักที่จะต้องเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ สำหรับเนื้อหาส่วนน้อยเป็นตัวอย่งการนำความรู้ทางเคมีไปประยุกต์ใช้ สำหรับกระบวนการเลือกนั้น เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาทางด้านประยุกต์ และเนื้อหาส่วนน้อยเป็นเนื้อหาทางเคมีที่จำเป็นสำหรับการประยุกต์ดังกล่าว ส่วนวิทยานิพนธ์นั้น มีเป้าหมายในการประยุกต์ใช้ในต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรม หรือเกษตรกรรม โดยใช้พื้นความรู้ทางทฤษฎีที่มีอยู่มาช่วยในการวิจัยในการเลือกกระบวนการเลือก นักศึกษาจะเลือกกระบวนการวิจัยที่เสริมกับการวิจัยตามวิทยานิพนธ์

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าหลักสูตรนี้ มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมเกษตร และมีความรู้ทางด้านเนื้อหาทางเคมี เพื่อสามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรม นำไปใช้ในการผลิต คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ทางอุตสาหกรรม เป็นต้น

## ● นักศึกษาที่เข้ามาเรียน สามารถเลือกทำวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์ตามที่ตนเองสนใจได้หรือไม่

ร.ศ.อภิชาติ เนื่องจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ค่อนข้างจะเป็นเรื่องเฉพาะ และต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่แตกต่างกันไป เพื่อให้แน่ใจว่านักศึกษาจะได้ทำวิทยานิพนธ์ที่ตนเองสนใจ และมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่รู้เฉพาะและถนัดในเรื่องที่วิจัย มีเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมจริง ๆ เราจึงกำหนดสาขาย่อยที่นักศึกษาจะเลือกทำวิจัย พร้อมทั้งจำนวนนักศึกษาที่สาขาย่อยจะได้รับได้ นักศึกษาจะต้องเลือกสาขาย่อยที่ต้องการทำวิจัยตั้งแต่วันสมัครเข้ารับการคัดเลือก สำหรับรายละเอียดเรื่องนี้อยู่ได้จากใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก

## ● นักศึกษาที่จะมาเรียนปริญญาโทเคมีประยุกต์ เรียนด้วยทำงานไปด้วย จะได้หรือไม่

ร.ศ.อภิชาติ โดยปกติแล้ว การเรียนในสาขาทางวิทยาศาสตร์ นักศึกษาจะต้องให้เวลามากกว่าปกติอยู่แล้ว สำหรับหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเคมีประยุกต์นั้น เป็นหลักสูตรที่นับว่าค่อนข้างยาก การที่จะเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยคงกระทำไม่ได้ยาก โดยเฉพาะการทำวิทยานิพนธ์นั้น นักศึกษาต้องทำวิจัยในห้องปฏิบัติการจึงเป็นไปได้ยากที่จะทำงานไปด้วย

## ● ผู้ที่จะเข้ามาเรียนปริญญาโทเคมีประยุกต์ ควรจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

ร.ศ.อภิชาติ ควรศึกษาหลักสูตรฯ ดูว่า กระบวนวิชาที่เรียนมีอะไรบ้าง โดยเฉพาะกระบวนวิชาบังคับ ถ้ากระบวนวิชาใด ยังไม่มีพื้นความรู้มาก่อนเลย ควรจะต้องรีบหาตำราพื้นฐานของเนื้อหาวิชาดังกล่าวมาศึกษาก่อน ถ้ามีโอกาสเข้าฟังการบรรยายในกระบวนวิชาที่เกี่ยวข้องในระดับปริญญาตรีได้ก็ยิ่งดี

เนื่องจากการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ต้องมีการทดสอบเนื้อหาวิชาทางเคมีด้วย ฉะนั้น ผู้สนใจจะสมัครเข้าศึกษาควรทบทวนความรู้ทางเคมีระดับปริญญาตรี ไม่ว่าจะเป็นเคมีวิเคราะห์ เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ เคมีฟิสิกส์ และชีวเคมี ให้ดีด้วย

## ● ผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท เคมีประยุกต์ จะต้องมีความรู้และคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

ร.ศ.อภิชาติ ผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเคมี และมีคุณสมบัติหรือคุณสมบัติอื่น ๆ อีก โดยอาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ

- กลุ่มที่หนึ่ง เป็นกลุ่มที่มีผลการศึกษาดังนี้
  - (1) ได้เกียรตินิยม หรือ
  - (2) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 หรือ
  - (3) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเอกไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือได้คะแนนเฉลี่ยในวิชาเอกไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80



# แนวคำตอบข้อสอบวิชา AC 409

รศ.วิวัฒน์ สวนภักดิ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

## โจทย์

ข้อ 1. ต่อไปนี้เป็นงบดุลเปรียบเทียบของบริษัทบ้านเช่า จำกัด

ทรัพย์สิน	2531	2532
เงินสด	10,000	20,000
ลูกหนี้	80,000	150,000
สินค้าคงเหลือ	100,000	50,000
ที่ดิน	800,000	600,000
อาคาร	1,000,000	1,000,000
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคาร	(500,000)	(325,000)
ค่าความนิยม	50,000	30,000
	<u>1,540,000</u>	<u>1,525,000</u>
หนี้สินและทุน		
เจ้าหนี้	50,000	100,000
เงินกู้ 15% (2 ปี)	100,000	400,000
พันธบัตร 10%	800,000	-
ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตร	10,000	-
หุ้นสามัญ	500,000	500,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	50,000	50,000
กำไรสะสมจัดสรร	-	100,000
กำไรสะสม	30,000	375,000
	<u>1,540,000</u>	<u>1,525,000</u>

## ข้อมูลเพิ่มเติม

- ที่ดินซื้อเมื่อปลายปี 31 ราคาทุน ตรว.ละ 5,000 จำนวน 100 ตรว. ขายไปในราคา ตรว.ละ 6,000 บาท
- ซื้อที่ดินชานเมืองทำโกดังในราคาไร่ละ 100,000 บาท จำนวน 3 ไร่
- สร้างอาคารมูลค่า 500,000 บาท เมื่อ 1 กค. 32 ผ่อนชำระเดือนละ 100,000 บาท
- ขายอาคารเก่าราคาทุน 500,000 บาท ในวันที่ 1 มค. 32 อาคารนี้ซื้อเมื่อ 1 มค. 27 ได้กำไร 100,000 บาท
- ชำระเงินกู้ 100,000 บาท และกู้เงินใหม่ 400,000 บาท โน้อตราดอกเบี้ย 15%
- พันธบัตร 10% จัดทะเบียนเมื่อ 1 พย. 27 จำนวน 8,000 ฉบับ มูลค่าฉบับละ 100 บาท ออกจำหน่ายเมื่อ 1 กย. 28 ในราคาฉบับละ 112.50 บาท เมื่อ 1 มค. 32 ได้ถอนคืนทั้งหมดในราคาฉบับละ 90 บาท อายุพันธบัตร 5 ปี
- คิดค่าเสื่อมราคาอาคารปีละ 10%
- บริษัทมีรายได้ รายจ่าย ประจำปี 32 ดังนี้ ขาย 900,000 บาท ซื้อ 500,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (เงินสด) 100,000 บาท

## ให้ทำ

- งบย่อยเงินทุนหมุนเวียน (5 คะแนน)
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินในความหมายเงินทุนหมุนเวียน แสดงการวิเคราะห์ โดยใช้กระดาษทการหรือ T-Account ประกอบ (15 คะแนน)
- คำนวณหาเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (5 คะแนน)

ข้อ 2 งบดุลเปรียบเทียบของบริษัท เพิ่มมากจำกัด

ทรัพย์สิน	2531	2532
เงินสด	10,000	210,000
สินค้าคงเหลือ	50,000	80,000
ที่ดิน	500,000	500,000
อาคาร	500,000	800,000
ค่าเสื่อมราคาสะสม	(25,000)	(90,000)
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท	10,000	8,000
	<u>1,045,000</u>	<u>1,508,000</u>
หนี้สินและทุน		
เจ้าหนี้	50,000	100,000
พันธบัตร	-	100,000
ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตร	-	50,000
หุ้นสามัญ	900,000	900,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	95,000	95,000
กำไรสะสม	-	263,000
	<u>1,045,000</u>	<u>1,508,000</u>

## ข้อมูลเพิ่มเติม

- บริษัทจัดตั้งเมื่อ 1 กค. 31 ไม่มีการดำเนินงานในระหว่างปี 31
- เมื่อ 1 กค. 32 สร้างอาคารเพิ่มเติมมูลค่า 300,000 บาท โดยจ่ายเงินสด 1/2 และที่เหลือชำระสิ้นปี 32

- เมื่อ 1 กค. 32 จัดทะเบียนพันธบัตร 1,000 ฉบับๆ ละ 100 บาท ออกจำหน่ายเมื่อ 31 ธค. 32 ในราคาฉบับละ 150 บาท กำหนดไถ่ถอนคืนภายใน 5 ปี
- รายได้ รายจ่าย ของปี 32 รายได้ 800,000 บาท ซื้อ 300,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมด 267,000 บาท
- รายได้ รายจ่าย เกิดขึ้นสม่ำเสมอตลอดปี ค่าเสื่อมราคาอาคาร 10% ต่อปี
- ตีราคาสินค้าคงเหลือแบบ FIFO รายการซื้อระหว่างปีมีดังนี้  
ซื้อ 100,000 บาท ต้นนี้ราคา 120  
150,000 บาท ต้นนี้ราคา 125  
50,000 บาท ต้นนี้ราคา 150
- ต้นนี้ราคา 1 กค. 31 = 100 31 ธค. 31 = 120  
1 กค. 32 = 120 31 ธค. 32 = 150

ทศนิยมของตัวคุณ 1 ตำแหน่ง ดังนี้

$$\frac{150}{100} = 1.5 \quad \frac{150}{120} = 1.3 \quad \frac{150}{125} = 1.2$$

$$\frac{150}{135} = 1.1 \quad \frac{150}{150} = 1$$

## ให้ทำ

- คำนวณผลกำไรขาดทุน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระดับราคา ปี 32 (10 คะแนน)
- งบกำไรขาดทุน ปี 2532 หลังปรับระดับราคาสิ้นปี 32 (11 คะแนน)
- ส่วนของผู้ถือหุ้นปี 32 หลังปรับระดับราคาปลายปี 32 (4 คะแนน)

## แนวคำตอบ

ข้อ 1. บริษัทบ้านเช่า จำกัด

งบย่อยเงินทุนหมุนเวียน

	เงินทุนหมุนเวียน	
	เพิ่ม	ลด
เงินสด	10,000	
ลูกหนี้	70,000	
สินค้าคงเหลือ		50,000
เจ้าหนี้		50,000
	80,000	100,000
เงินทุนหมุนเวียนลด	20,000	
	<u>100,000</u>	<u>100,000</u>

เงินทุนหมุนเวียน

		เงินทุนหมุนเวียน	
		เงินทุนหมุนเวียนลด	20,000
การดำเนินงาน			
กำไรสุทธิ	445,000	ซื้อที่ดิน	300,000
กำไรจากการขายที่ดิน	(100,000)	ซื้ออาคาร	500,000
กำไรจากการขายอาคาร	(100,000)	ชำระเงินกู้	100,000
ตัดส่วนเกินมูลค่าพันธบัตร	(4,000)	ไถ่ถอนพันธบัตร	720,000
กำไรจากการไถ่ถอนพันธบัตร	(86,000)		
ตัดค่าความนิยม	20,000		
ค่าเสื่อมราคา	75,000		
แหล่งอื่น			
ขายที่ดิน	600,000		
ขายอาคาร	350,000		
กู้เงิน	400,000		
		ที่ดิน	
		ยอดเปลี่ยนแปลงสุทธิ	200,000
ซื้อ	300,000	ขาย	500,000
		อาคาร	
ซื้อ	500,000	ขาย	500,000



ค่าเสื่อมราคาสะสม		
ยอดเปลี่ยนแปลงสุทธิ	175,000	
ขายอาคาร	250,000	ค่าเสื่อมราคาประจำปี 75,000

ค่าความนิยม		
	ยอดเปลี่ยนแปลงสุทธิ	20,000
	ตัดค่าความนิยม	20,000

เงินกู้ 15%		
ชำระเงินกู้	100,000	ยอดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 300,000
		กู้เงิน 400,000

พันธบัตร		
ยอดเปลี่ยนแปลงสุทธิ	800,000	
ไถ่ถอนพันธบัตร	800,000	

ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตร		
ยอดเปลี่ยนแปลงสุทธิ	10,000	
ตัดส่วนเกินมูลค่า	4,000	
ไถ่ถอนพันธบัตร	6,000	

กำไรสะสมจัดสรร		
	ยอดเปลี่ยนแปลงสุทธิ	100,000
	กำไรสะสมจัดสรร	100,000

กำไรสะสม		
โอนจัดตั้งกำไรสะสมจัดสรร	100,000	ยอดเปลี่ยนแปลงสุทธิ 345,000
		กำไรสุทธิ 445,000

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน (ทุนหมุนเวียน)

เงินทุนได้มา		
จากการดำเนินงาน		
กำไรสุทธิ	445,000	
บวก	กำไรจากการขายที่ดิน	(100,000)
	กำไรจากการขายอาคาร	(100,000)
	ตัดส่วนเกินมูลค่าพันธบัตร	(4,000)
	กำไรจากการไถ่ถอนพันธบัตร	(86,000)
	ตัดค่าความนิยม	20,000
	ค่าเสื่อมราคา	75,000
		250,000
แหล่งอื่น		
ขายที่ดิน	600,000	
ขายอาคาร	350,000	
กู้เงิน	400,000	1,350,000
		<u>1,600,000</u>
เงินทุนใช้ไป		
ซื้อที่ดิน	300,000	
ซื้ออาคาร	500,000	
ชำระเงินกู้	100,000	
ไถ่ถอนพันธบัตร	720,000	
		<u>1,620,000</u>
		ทุนหมุนเวียนลดลง (20,000)
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน		
กำไรสุทธิ	445,000	
บวก	กำไรจากการขายที่ดิน	(100,000)
	กำไรจากการขายอาคาร	(100,000)
	ตัดส่วนเกินมูลค่าพันธบัตร	(4,000)
	กำไรจากการไถ่ถอนพันธบัตร	(86,000)
	ตัดค่าความนิยม	20,000
	ค่าเสื่อมราคา	75,000

ลูกหนี้เพิ่ม	(70,000)
สินค้ำคงเหลือลด	50,000
เจ้าหนี้เพิ่ม	50,000
รวมเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน	<u>280,000</u>

ข้อ 2. บริษัทเพิ่มเมก จำกัด

	งบกำไรขาดทุนหลังปรับระดับราคา		
	ก่อนปรับ	ตัวคูณ	หลังปรับ
ขาย	800,000	$\frac{150}{135}$	880,000
ต้นทุนขาย			
สินค้ำคงเหลือต้นงวด	50,000	$\frac{150}{100}$	75,000
ซื้อ	300,000		360,000 (จากงบคำนวณฯ)
	350,000		435,000
สินค้ำคงเหลือปลายงวด	(80,000)		(36,000) $(30,000 \times \frac{150}{125})$
			(50,000) $(50,000 \times \frac{150}{150})$
ต้นทุนขาย	270,000		349,000
กำไรขั้นต้น	530,000		531,000
ค่าใช้จ่าย	200,000	$\frac{150}{135}$	220,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทติดบัญชี	2,000	$\frac{150}{100}$	3,000
ค่าเสื่อมราคา	65,000		75,000 $(50,000 \times \frac{150}{100})$
			19,500 $(15,000 \times \frac{150}{120})$
	<u>267,000</u>		<u>317,500</u>
กำไรสุทธิ	<u>263,000</u>		<u>213,500</u>

งบคำนวณผลกำไรขาดทุนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระดับราคา

	ก่อนปรับ	ตัวคูณ	หลังปรับ
รายการที่เป็นตัวเงินสุทธิ			
ต้นปี	(40,000)	$\frac{150}{100} = 1.5$	(60,000)
เพิ่มขึ้นระหว่างปี			
ขาย	800,000	$\frac{150}{135} = 1.1$	880,000
	<u>760,000</u>		<u>820,000</u>
ลดลงระหว่างปี			
ซื้อสินค้ำ (1)	100,000	$\frac{150}{125} = 1.3$	130,000
(2)	150,000	$\frac{150}{125} = 1.2$	180,000
(3)	50,000	$\frac{150}{150} = 1$	50,000
ค่าใช้จ่าย	200,000	$\frac{150}{135} = 1.1$	220,000
อาคาร	300,000	$\frac{150}{120} = 1.3$	390,000
	<u>800,000</u>		<u>970,000</u>
			(150,000)
รายการที่เป็นตัวเงินสุทธิปลายปี	(40,000)		(40,000)
กำไรเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระดับราคา			(110,000)
ส่วนของผู้ถือหลังปรับระดับราคาสิ้นปี 2532			
	ก่อนปรับ	ตัวคูณ	หลังปรับ
หุ้นสามัญ	900,000	$\frac{150}{100} = 1.5$	1,350,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	95,000	$\frac{150}{100} = 1.5$	142,500
กำไรสะสม	263,000		213,500
กำไรเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระดับราคา			110,000



# รศ.คำตอบวิชากฎหมาย สอบรอบภาค 1/2532

## ข้อสอบและรศ.คำตอบกระบวนวิชา LA 307 LA 307 กฎหมายล้มละลาย

**ข้อ 1** คดีล้มละลาย เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดแล้ว แต่ศาลยังไม่ได้พิพากษาให้จำเลยล้มละลาย จำเลยยื่นอุทธรณ์คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ดังกล่าวภายในกำหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งดังนี้ ศาลชั้นต้นจะสั่งรับอุทธรณ์ของจำเลยไว้ได้หรือไม่ และถ้าจำเลยขอทุเลาการบังคับโดยขอให้งดการพิทักษ์ทรัพย์ไว้ในระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์จะสั่งอนุญาตให้จำเลยขอทุเลาการบังคับได้หรือไม่ เพราะเหตุใด?

**รศ.คำตอบ หลักกฎหมาย** พ.ร.บ.ล้มละลายฯ มาตรา 14  
**วินิจฉัย** คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของจำเลยสืบเนื่องมาจากการพิจารณาพิพากษาของศาลตาม พ.ร.บ.ล้มละลายฯ มาตรา 14 เป็นคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีมีผลเป็นคำพิพากษา ไม่ถือเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา หากคู่ความไม่พอใจย่อมมีสิทธิอุทธรณ์ฎีกาได้ทันที ตามบทบัญญัติว่าด้วยอุทธรณ์และฎีกา ตามอุทธรณ์นี้ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดยังไม่พิพากษาให้จำเลยล้มละลายนั้น เป็นเพียงวิธีการของกฎหมายที่บัญญัติให้มีการพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเสียขึ้นหนึ่งก่อน เพื่อเปิดโอกาสให้จำเลยหรือลูกหนี้ได้มีการขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย หากการประนอมหนี้ไม่เป็นผลสำเร็จ ศาลจึงจะพิพากษาให้ล้มละลายต่อไป

ส่วนกรณีที่จำเลยขอทุเลาการบังคับโดยขอให้งดการพิทักษ์ทรัพย์ไว้ในระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์อนุญาตไม่ได้ เพราะการพิทักษ์ทรัพย์เป็นวิธีการพิเศษในกฎหมายล้มละลายต้องพิจารณาเป็นการด่วน เมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้วย่อมเป็นอำนาจและหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่จะเข้าจัดการกิจการและทรัพย์สินของจำเลยหรือลูกหนี้ต่อไปตามวิธีการที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะใน พ.ร.บ.ล้มละลายฯ จำเลยจะร้องขอทุเลาการบังคับตามปวิพมตรา 231 ดังเช่นคดีแห่งธรรมดาก็ไม่ได้ (คำพิพากษาฎีกาที่ 10677/2522)

**ข้อ 2** บริษัท สากล จำกัด ถูกเจ้าหนี้ฟ้องล้มละลาย ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2532 ต่อมาวันที่ 27 มกราคม 2533 นางสมศรียื่นฟ้อง บริษัท สากล จำกัด เป็นจำเลยต่อศาลแรงงานกลางอ้างว่าจำเลยซึ่งเป็นนายจ้างสั่งเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมตั้งแต่วันที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ขอเรียกค่าชดเชยและค่าเสียหายรวม 500,000 บาท จากจำเลย พร้อมกับยื่นคำร้องขอให้ศาลแรงงานกลางเรียกเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้ามาสู่คดีแทนจำเลย ถ้าวานเป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะดำเนินการอย่างไรในคดีแห่งนี้นั้น

**รศ.คำตอบ หลักกฎหมาย** พ.ร.บ.ล้มละลายฯ มาตรา 26, 27

**วินิจฉัย** ถ้าข้าพเจ้าเป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ จะขอให้ศาลแรงงานกลางจำหน่ายคดีแห่งนี้นั้นเสีย เพราะศาลแรงงานกลางไม่มีอำนาจรับฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณาเป็นการต้องห้ามตาม พ.ร.บ.ล้มละลายฯ มาตรา 26 ซึ่งบัญญัติว่า ทุราบดีที่ศาลยังมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดเจ้าหนี้จะฟ้องคดีแห่งนี้นั้นเกี่ยวกับหนี้ซึ่งอาจขอรับชำระได้ตาม พ.ร.บ.ล้มละลายฯ ก็ได้นอกจากนี้ใน พ.ร.บ.ล้มละลายฯ มาตรา 27 ยังบัญญัติต่อไปว่า เมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดแล้ว เจ้าหนี้จะขอรับชำระหนี้ได้ก็แต่โดยปฏิบัติตามวิธีการที่กล่าวไว้ใน พ.ร.บ.ล้มละลายฯ คือขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในกำหนดสองเดือนนับแต่วันโฆษณา คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามมาตรา 91 ฉะนั้นเมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์

บริษัท สากล จำกัด ลูกหนี้เด็ดขาดแล้ว นางสมศรีจึงไม่มีสิทธิฟ้องบริษัทลูกหนี้เป็นคดีแห่งนี้นั้น ศาลแรงงานกลางไม่มีอำนาจรับฟ้องคดีแห่งนี้นั้นนางสมศรีไว้พิจารณาขอที่ศาลจะจำหน่ายคดีแห่งนี้นั้นเสียตาม พ.ร.บ.ล้มละลายฯ มาตรา 25 (คำพิพากษาฎีกาที่ 2426/2524)

**ข้อ 3** เจ้าหนี้ให้ลูกหนี้กู้เงินไป 50,000 บาท โดยมีหลักฐานการกู้ยืม ต่อมาลูกหนี้ถูกฟ้องให้ล้มละลาย และศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2532 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในหนังสือพิมพ์รายวันเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2532 และในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2532 ตามลำดับ หากเจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ของตนในวันที่ 10 ธันวาคม 2532 ดังนี้จะเป็นการล่วงเลยกำหนดเวลาขอรับชำระหนี้หรือไม่ และถ้าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เห็นว่าหนี้ของเจ้าหนี้ขาดอายุความ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องรับชำระหนี้คืนนั้นไว้ดำเนินการหรือไม่ อย่างไร

**รศ.คำตอบ หลักกฎหมาย** พ.ร.บ.ล้มละลายฯ มาตรา 91, 94

**วินิจฉัย** เกี่ยวกับกำหนดเวลาขอรับชำระหนี้ในกรณีวันโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในแต่ละรายการเป็นคนละวันไม่ตรงกัน ให้ถือเอาการโฆษณาตาม มาตรา 28 เป็นสำคัญ โดยนับตั้งแต่วันโฆษณาค้างครั้งสุดท้าย (ฎีกาที่ 690/2509) เพราะมีฉะนั้นก็จะถือเป็นการโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ที่สมบูรณ์ตาม มาตรา 28 แล้วไม่ได้การยื่นคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ดังกล่าวจึงชอบด้วย มาตรา 91 ไม่เป็นการล่วงเลยกำหนดเวลาขอรับชำระหนี้แต่อย่างใด

คำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้รายใดถ้ายังไม่ทันเวลาที่กฎหมายกำหนด จ.พ.ท.ชอบที่จะปฏิเสธไม่รับชำระหนี้เสียได้เท่านั้น แต่จ.พ.ท.ก็ไม่มีอำนาจชี้ขาดคำขอรับชำระหนี้ที่ยื่นโดยถูกต้องแล้วว่าจะให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ตามคำขอหรือไม่ เกี่ยวกับคำขอรับชำระหนี้รายนี้ ถึงแม้ จ.พ.ท.จะเห็นว่าหนี้ของเจ้าหนี้ขาดอายุความก็ต้องรับไว้เพื่อดำเนินการสอบสวน หากหนี้นั้นขาดอายุความจริง จ.พ.ท.จะทำความเห็นรายงานต่อศาลว่าสมควรยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้เสีย โดยถือเป็นหน้าที่จะฟ้องร้องให้บังคับคดีไม่ได้ต้องห้าม มาตรา 94 (1) ซึ่งศาลจะเป็นผู้สั่งชี้ขาดในที่สุด

**สรุป** คำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ชอบด้วย มาตรา 91 จ.พ.ท.ต้องรับไว้เพื่อดำเนินการสอบสวน ส่งสำนวนเรื่องหนี้สินต่อศาลเพื่อพิจารณา

อ.ชจร หะวานนท์, วส.สุพล อิงประสาร, ผศ.ชูชาติ ศิรินิล

## LA 309 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก

**ข้อ 1** สมศักดิ์และสมศรีเป็นสามีภรรยาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมีลูกชายหนึ่งคนชื่อสมชาย โดยสมศักดิ์ให้สมชายใช้นามสกุลและอุปการะให้เล่าเรียนศึกษาตลอดมา ต่อมาสมชายแอบลักลอบได้เสียกับสมหญิงสาวใช้ในบั้นปลายไม่มีใครรู้ เมื่อสมหญิงตั้งครรภ์ได้ 3 เดือนสมชายถึงแก่ความตาย หลังจากสมชายตายได้ 6 เดือนสมหญิงคลอดบุตรออกมาชื่อสมพร หากปรากฏว่าสมชายมีทรัพย์สินมรดก 3 ล้าน ให้แบ่งมรดกของสมชาย

**รศ.คำตอบ** การที่สมศักดิ์แสดงออกว่าสมชายเป็นบุตรชายของตน สมชายจึงเป็นบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้ว ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานของสมศักดิ์ ตาม มาตรา 1627 ก็จริง แต่สมศักดิ์ก็ไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วย

กฎหมายของสมชาย เมื่อสมชายตาย สมศักดิ์ไม่มีสิทธิรับมรดกของสมชายได้ ฎีกาที่ 1271/2506 แต่สมศรีเป็นมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของสมชาย เพราะ ป.พ.พ. มาตรา 1546 บัญญัติว่า "เด็กที่เกิดจากหญิงที่มีสามีการสมรสกับชายให้ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิงนั้น" ดังนั้น สมศรีจึงเป็นทายาทที่ชอบธรรมของสมชาย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1629 (2)

สมหญิงไม่ใช่ภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายของสมชาย จึงไม่ใช่มารดาผู้มีสิทธิรับมรดกของสมชาย

ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยคือ สมพรเป็นทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของสมชาย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1629 (1) หรือไม่ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าสมชายกับสมหญิงมารดาของสมพรมิใช่สามีภรรยาที่กันโดยชอบด้วยกฎหมาย แม้ว่าสมชายจะแอบลักลอบได้เสียกับสมหญิงจนสมหญิงตั้งครรภ์ได้ 3 เดือนก่อนที่สมชายจะถึงแก่กรรม แต่สมชายก็มีได้แสดงออกซึ่งพฤติกรรมอันได้ว่าได้รับรองบุตรในครรภ์ของสมหญิงแล้วโดยพฤตินัย เพราะตามปัญหาระบุว่าเป็นการแอบลักลอบได้เสียกันโดยไม่มีใครรู้ เหตุนี้จึงถือไม่ได้ว่าสมชายได้รับรองบุตรในครรภ์ของสมหญิงแล้วโดยพฤตินัย ดังนั้นข้อเท็จจริงจึงปรากฏต่อมาว่าสมหญิงได้คลอดบุตรออกมาภายใน 310 วัน และสมพรซึ่งเป็นทารกในครรภ์มารดาจะได้คลอดออกมาโดยมีชีวิตรอดอยู่ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1604 ก็ตาม เมื่อไม่ปรากฏว่า สมชายเจ้ามรดกได้รับรองบุตรซึ่งเป็นทารกในครรภ์มารดาแล้ว สมพรบุตรของสมหญิงที่คลอดออกมาย่อมไม่ใช่มารดา ผู้มีสิทธิรับมรดกของสมชาย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1627 และย่อมไม่ใช่มารดาของสมชาย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1629 (1)

ดังนั้นมรดกของสมชาย 3 ล้านบาทจึงตกทอดให้แก่สมศรีมารดาซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมลำดับที่ 2 ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1629 (2) ของสมชายแต่ผู้เดียว

**ข้อ 2** เดชมิตีชายร่วมมารดาชื่อตา เดชมิตีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายชื่อแดง และมีบุตรหนึ่งคนชื่อดอนดอนมีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายชื่อดาว ดอนและดาวได้จดทะเบียนรับเดือนเป็นบุตรบุญธรรม ต่อมาดอนตายหลังจากนั้นเดชมิตีมีมรดก 3 ล้านบาท ให้แบ่งมรดกของเดชมิตี

**รศ.คำตอบ** ดอนเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของเดชมิตีและแดง ฉะนั้นดอนจึงเป็นผู้สืบสันดานของเดชมิตีเป็นทายาทโดยธรรมลำดับที่ 1 ของเดชมิตี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1629 (1) เมื่อดอนตาย ต่อมาเดชมิตีมีมรดก 3 ล้านบาท เดือนซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของดอนเป็นผู้สืบสันดานของดอนตาม ป.พ.พ. มาตรา 1627 ก็จริง แต่เดือนมิใช่ผู้สืบสันดานโดยตรงของดอน ดังนั้นเดือนจึงไม่มีสิทธิรับมรดกแทนที่ดอนในการสืบมรดกของเดชมิตี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1639 และมาตรา 1643 (คำพิพากษาฎีกาที่ 773/2528) ส่วนดาวเป็นบุตรสะใภ้ของเดชมิตีไม่ถือว่าเป็นทายาทโดยชอบธรรมของเดชมิตี

ฉะนั้น ทายาทโดยธรรมของเดชมิตี มีแดงซึ่งเป็นภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมาย และตาพี่ชายร่วมมารดาซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมตาม ป.พ.พ. มาตรา 1629 (4) ดังนั้นเมื่อเจ้ามรดกมีทายาทโดยธรรมที่เป็นคู่สมรสและทายาทโดยธรรมที่เป็นพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน คู่สมรสมีสิทธิได้สองในสาม และพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาได้ไปหนึ่งในสาม ดังนั้น แดงภรรยาจึงได้รับมรดกของเดชมิตีไปสองล้านบาท และตาพี่ชายร่วมมารดาได้ไปหนึ่งล้านบาท ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1635 (3)

**ข้อ 3** สีเกสสวยเป็นสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมาย ปีแรกทั้งสองมีลูก สีเกสสวยเป็นภรรยาที่เป็น















รายชื่อ	ต่อจากหน้า 1
7. อ.มานิตย์ เขียวคารา	กรรมการ (ประธานอนุกรรมการกิจกรรมฝ่ายกิจกรรมพิเศษ)
8. ผศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว	กรรมการ (ประธานอนุกรรมการกิจกรรมฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา)
9. อ.มนตรี พุทษชาติ	กรรมการ (ประธานอนุกรรมการกิจกรรมฝ่ายวางแผนพัฒนา)
10. รศ.เอกสิทธิ์ เตชะโกศิยวณิช	กรรมการ (ประธานอนุกรรมการกิจกรรมฝ่ายวิจัย)
11. ผศ.ประสงค์ แสงพ่าย	กรรมการ (ประธานอนุกรรมการกิจกรรมฝ่ายสวัสดิการ)
12. อ.ไพศาล สุวรรณเศรษฐ์	กรรมการ (ประธานอนุกรรมการกิจกรรมฝ่ายประชาสัมพันธ์)
13. รศ.บุญ วิสุทธิ	กรรมการ
14. รศ.ชิตจันทร์ หังสสุต	กรรมการ
15. ผศ.สมศักดิ์ พงษ์กาญจนา	กรรมการ
16. รศ.ดร.สุชาติ หนูหนักดี	กรรมการ
17. รศ.ดร.สุมิตรา บัฟพิ	กรรมการ
18. ผศ.ดร.สมัย จิตต์หมวด	กรรมการ
19. รศ.สง บุญยวณิชย์	กรรมการ
20. ผศ.ดร.อำนาจ นารถศิลป์	กรรมการ
21. ผศ.วิเชียร ชื่นชอบ	กรรมการ
22. รศ.พรชัย เทพปัญญา	กรรมการ
23. อ.ปาริชาติ ไชตยะ	กรรมการ
24. ผศ.นฤมล เจริญรัตน์	กรรมการ
25. รศ.กาญจนา ชรรมาท	กรรมการและเลขาธิการ
26. ผศ.ประไพ ตรีการวชิรหัตถ์	กรรมการและรองเลขาธิการ

**ม.ร.จัดอบรม** ต่อจากหน้า 1

การจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษทั้งในการพูด การฟัง การเขียน และการอ่านที่จำเป็น เพื่อใช้ในทางธุรกิจแก่ผู้เข้ารับการอบรม ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการทำงานในวงการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีหลักสูตรที่เน้นการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในการเขียน การพูด การอ่าน และการฟัง โดยวิทยากรจากภาคภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ ม.ร. ตามรายละเอียดดังนี้

- การเขียน เน้นให้ผู้อบรมสามารถเขียนเอกสารทางด้านธุรกิจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อาทิ จดหมายโต้ตอบธุรกิจ รายงาน โทรพิมพ์ โทรสาร และการโฆษณา
- การพูด เน้นให้ผู้อบรมสามารถเจรจาต่อรองกับผู้มาติดต่อและร่วมเจรจาในการประชุมได้

**ม.ร.เชิญ"บิซซี่"** ต่อจากหน้า 1

โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเอดส์ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้ประชากรของมหาวิทยาลัยและชุมชนใกล้เคียงมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์ และสามารถเผยแพร่ความรู้แก่ผู้อื่นได้ รวมทั้งให้รู้จักวิธีป้องกันตนเองและป้องกันโรคนี้ให้จำกัดอยู่ในวงแคบที่สุด โดยจัดตั้งศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์ในมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ความรู้อย่างจริงจัง และต่อเนื่องด้วยการบรรยาย การจัดอบรมและรณรงค์โดยสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ

ในโอกาสที่นายมีชัย วีระไวทยะ ที่ปรึกษาโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเอดส์ของ ม.ร. ได้มาเยี่ยมมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2533 และมาร่วมประชุมกับคณะทำงานเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้ นั้น นายมีชัย วีระไวทยะ ได้กล่าวว่า เป็นเรื่องน่ายินดียิ่งที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงในฐานะสถาบันการศึกษาได้ให้ความสำคัญและมีความตื่นตัวที่จะป้องกันภัยจากโรคเอดส์ ซึ่งขณะนี้ เป็นภัยที่ร้ายแรงมากของโลก โดยเฉพาะในประเทศไทยขณะนี้ มีอัตราการกระจายของโรคนี้เร็วมาก หากไม่มีมาตรการป้องกันและดำเนินการอย่างจริงจังแล้ว ในอีก 8 ปีข้างหน้าจะมีผู้ป่วยด้วยโรคเอดส์เพิ่มอีกมากทีเดียว

"ผมคิดว่าสถาบันการศึกษาน่าจะเป็นองค์กรที่เป็นแกนนำในเรื่องนี้ เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ช่วยลดอัตราเสี่ยงให้น้อยลง ผมยังมีความคิดว่า อยากให้ทุกมหาวิทยาลัยจัดเป็นวิชาบังคับที่นักศึกษาทุกคนต้องเรียนรู้ด้วย เพราะนักศึกษาที่จบไปโดยได้ปริญญาเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ อาจมีโอกาสตายได้ แต่ถ้าจบไปโดยได้ทั้งปริญญาและความรู้เรื่องเอดส์แล้ว ก็จะมีโอกาสปลอดภัยจากโรคภัยนี้"

รายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการนี้ "ข่าวรามคำแหง" จะเสนอให้ทราบต่อไป

## จาก..บรรณาธิการ

**การเคลื่อนไหวของนักศึกษา** ที่เรียกร้องให้รัฐบาลมาสนใจแก้ปัญหาเรื่องต่างๆ เช่น เบื้องล่าง เรื่องทางจิตใจ เรื่องเพื่อน ปากมด และอื่นๆ ในขณะนี้ ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่มีมุ่งเน้นไปที่ปัญหาบ้านเมือง ซึ่งเขาเองน่าจะมีส่วนร่วมรับผิดชอบ

**พลังนักศึกษานั่น** เคยได้รับการยอมรับว่าเป็นพลังที่บริสุทธิ์และน่าให้ความสนใจ แต่ปัจจุบันความยอมรับจากมวลชนลดน้อยลงไปมากจนเกือบไม่มีเลยในขณะนี้ เป็นเรื่องที่น่าทบทวนบทบาทเป็นอย่างยิ่งว่าเกิดจากสาเหตุอะไร

**ระยะนี้มีกลุ่มพลังต่างๆ** ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องกดดันรัฐบาลมากมายจนผิดสังเกต ก่อให้เกิดความวิตกกังวลและหวาดระแวงกันว่าเมื่อถึงหลังทางการเมืองอย่างไรหรือไม่

**การเคลื่อนไหวของนักศึกษา** จึงจำเป็นต้องรอบคอบพิจารณาจังหวะ และระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อมิให้ตกเป็นเครื่องมือของใครโดยไม่ได้ตั้งใจ ที่สำคัญจะต้องรู้จักกละแยะในการใช้เสียง เพราะบางกลุ่มใช้เสียงไปรบกวนนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ ความวุ่นวายอาจทำให้เกิดแนวร่วมมวมกลับขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจ

ปวีณา พหลเทพ

### บรรยายพิเศษ

คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "สวนธรรมชาติแห่งสุดท้าย" โดย ดวงดาว สุวรรณรังษี เวลา 10.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมใต้พระรูปพ่อขุน ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2533

คณะกรรมการวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์

บด.ลงทะเบียน	ต่อจากหน้า 1
คณะรัฐศาสตร์ 20,970 คน	20 มีนาคม 2533 โดยจะเริ่ม
คณะเศรษฐศาสตร์ 8,629 คน	แจกตารางสอบไล่รายบุคคลแก่
	สำหรับการสอบไล่ ภาค
	นักศึกษาตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์
	2/2532 จะเริ่มระหว่างวันที่ 2-
	2533 เป็นต้นไป

**ทบวงฯ** ต่อจากหน้า 1

ไม่มีความรุนแรง หรือเป็นการล่วงละเมิดทำร้ายร่างกาย และจิตใจของน้องใหม่

3. การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ให้จัดกิจกรรมได้แต่เพียงภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น เนื่องจากการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ภายนอกมหาวิทยาลัยไม่มีความเหมาะสม และมักมีปัญหาด้านความปลอดภัยอยู่เสมอ

4. การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ จะต้องจัดทำเป็นโครงการ มีรายละเอียดชัดเจน เช่น หลักการ เหตุผล วัตถุประสงค์ กำหนดระยะเวลา สถานที่ งบประมาณ ค่าใช้จ่าย กิจกรรม และขั้นตอน

การดำเนินการ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการและรับผิดชอบแต่ละกิจกรรม พร้อมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ แล้วนำเสนอขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้รับผิดชอบในระดับต่างๆ

5. การจัดสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่า เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา และเพื่อการประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่าย จึงขอให้จัดภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น

กองกิจการนักศึกษา จึงขอความร่วมมือจาก อ.ศ.ม.ร. สม.ร. ชมรม และกลุ่มนักศึกษาถือปฏิบัติตามแนวนโยบายดังกล่าวด้วย

**รู้ข่าวดาว ทนเหตุการณ์ อ่านข่าวรามฯ**  
เชิญสมัครเป็นสมาชิกได้ที่...  
งานประชาสัมพันธ์ ตึก เอ.ดี. 1 ชั้น 2  
(รับสมัครสมาชิกตลอดทั้งปี)



งานประชาสัมพันธ์  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
โทร. 3180900

ในวาระมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน  
ในอนุญาตที่ 17/2528  
ปทจ. กลองจั้น

  
(นาย เอนก) (นาย) หัวหน้างานประชาสัมพันธ์